

Số: /BC-UBND

Trà Sơn, ngày 19 tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Luật Tiếp cận thông tin, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân năm 2024

Thực hiện Công văn số 3804/UBND-NC ngày 13 tháng 11 năm 2024 của UBND huyện Trà Bồng về việc báo cáo tình hình thực hiện Luật Tiếp cận thông tin, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân năm 2024. UBND Trà Sơn Báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Kết quả tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP tới cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân tại cơ quan đơn vị địa bàn quản lý.

Thực hiện Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành cấp trên. UBND Trà Sơn ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong đó xác định tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền, PBGDPL trong thời gian qua, UBND xã ban hành Kế hoạch phối hợp các ban, ngành hội đoàn thể xã tổ chức triển khai luật tiếp cận thông tin, phổ biến rộng rãi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người lao động và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin và thực hiện công khai thông tin theo quy định tại Điều 17 Luật tiếp cận thông tin, công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân của cơ quan, tổ chức bố trí cán bộ làm đầu mối cung cấp thông tin và công bố công khai Quy chế nội bộ về cung cấp thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin.

Cụ thể từ ngày Luật tiếp cận thông tin có hiệu lực trong qua trình triển khai thực hiện UBND Trà Sơn đã tổ chức tuyên truyền PBGDPL về luật Tiếp cận thông tin, tổng số lượt tuyên truyền 16 lượt. 03 lượt tuyên truyền tới cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách trong cơ quan đơn vị, 16 lượt tuyên truyền trực tiếp trên 08 thôn trên địa bàn xã, hình thức tuyên truyền tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật trực tiếp đến người dân, ngoài ra UBND xã Trà Sơn thương xuyên tuyên truyền trên đài phát thanh xã để nhân dân nắm bắt theo dõi thường xuyên những thông tin cần thiết liên quan đến chính sách chủ trương của Đảng, Nhà nước, của địa phương.

2. Kết quả ban hành các văn bản chỉ đạo việc thực hiện các quy định của Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP theo thẩm quyền.

Hàng năm UBND xã xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai Luật và xây dựng Kế hoạch tuyên truyền từng quý trong năm cụ thể, để kịp thời thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL đến mọi người dân trên địa bàn, để người dân nắm bắt pháp luật kịp thời.

UBND xã Trà Sơn Ban hành Quy chế nội bộ về cung cấp thông tin cho công dân của UBND xã Trà Sơn tại Quyết định số 125A/QĐ-UBND ngày 02/7/2024 (theo hướng dẫn của Sở Tư pháp tại công văn số 673-PBGDPL ngày 17/06/2022)

3. Kết quả tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng cung cấp thông tin cho người làm đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan.

Từ ngày Luật Tiếp cận thông tin có hiệu lực thi hành UBND xã Trà Sơn đã phân công cho bộ phận văn phòng UBND xã làm đầu mối để cung cấp thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn xã để cho cán bộ và nhân dân nắm bắt thông tin tiếp cận thông tin kịp thời hơn.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN, NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2018/NĐ-CP

1. Kết quả chung

1.1. Về các thông tin được công khai như sau

Công khai các dự án, công trình đầu tư, tiến độ thực hiện, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh, quy hoạch khu dân cư trên địa bàn xã; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức xã trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân; đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền xã trực tiếp thu; các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân do chính quyền xã trực tiếp thực hiện. Các loại thông tin nội dung nhân dân bàn và quyết định; những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định; những nội dung nhân dân giám sát;

Hình thức công khai niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Trà Sơn và công khai trên hệ thống truyền thanh của xã, công khai thông qua Trưởng thôn để thông báo đến nhân dân gồm: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế và dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm của xã; việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, dự án đối với xã; các khoản huy động của nhân dân đóng góp; chủ trương, kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; phương thức và kết quả bình xét hộ nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, trợ cấp xã hội, xây dựng nhà tình thương, cấp thẻ bảo hiểm y tế; đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính liên quan trực tiếp đến xã; nội dung và kết quả tiếp thu ý kiến của nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của UBND xã mà chính quyền đưa ra lấy ý kiến nhân dân; những nội dung khác theo quy định của pháp luật.

1.2. Về việc cung cấp thông tin theo yêu cầu, cung cấp thông tin công dân được tiếp cận.

Theo quy định của pháp luật và luật tiếp cận thông tin UBND xã chỉ đạo bộ phận cung cấp thông tin phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân, và những thông tin không được tiếp cận theo quy định tại Luật Tiếp cận thông tin cụ thể:

Trong năm 2024, UBND xã không có tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của Nhân dân trên địa bàn. Hình thức cung cấp thông tin đến người dân thông qua trực tiếp hội họp ở các tổ dân phố trên địa bàn, cung cấp thông tin qua đài phát thanh, cung cấp thông tin tại các Pano, bảng niêm yết. cung cấp thông tin cho cán bộ, công chức trong cơ quan bằng hình thức gửi văn bản qua hệ thống văn bản trong cơ quan.

1.3. Về việc đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp cận thông tin tại UBND xã.

Hiện nay UBND xã Trà Sơn bố trí nơi tiếp nhận và giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin tại Văn phòng – Thống kê, công tác lưu trữ thông tin tại phòng lưu trữ, về trang bị phương tiện kỹ thuật tương đối được đảm bảo để tạo điều kiện cần thiết cho người yêu cầu tiếp cận thông tin có thể trực tiếp đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp những thông tin, tài liệu được công khai.

1.4. Về việc bố trí cán bộ đầu mối, nguồn nhân lực bảo đảm phục vụ công tác tiếp cận thông tin.

Hiện nay UBND xã bố trí 1 công chức Văn phòng – Thống kê, kiêm nhiệm thực hiện cung cấp thông tin cho người dân trên địa bàn.

1.5. Về việc ban hành và công bố công khai quy chế nội bộ về tổ chức thông tin.

UBND xã Ban hành Quy chế nội bộ về cung cấp thông tin cho công dân của UBND xã Trà Sơn tại Quyết định số 125A (theo hướng dẫn của Sở Tư pháp tại công văn số 673-PBGDPL ngày 17/06/2022). Việc ban hành công bố công khai UBND xã thực hiện đúng trình tự thời hạn, quy trình đúng theo quy định của pháp luật.

1.6 Thời gian qua, Trang thông tin điện tử xã đã bám sát chương làm việc của lãnh đạo UBND xã để phản ánh đầy đủ, kịp thời các hoạt động, chỉ đạo, điều hành của xã. Đã kịp thời cập nhật các chương trình công tác, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của xã, công khai quy trình thực hiện TTHC, lịch tiếp công dân, ...

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THI HÀNH LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN, NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2018/NĐ-CP

1. Thuận lợi

- Việc triển khai Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP đã được lãnh đạo UBND xã Trà Sơn luôn quan tâm thực hiện, thường xuyên, kịp

thời cung cấp thông tin tạo mọi điều kiện cho tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác, không có các vụ khiếu kiện, khiếu nại liên quan tới cung cấp thông tin, công khai thông tin, góp phần nâng cao trình độ của người dân hiểu biết pháp luật.

2. Khó khăn, vướng mắc

- Cán bộ được giao làm đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa được tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về hoạt động cung cấp thông tin, do đó khó đáp ứng yêu cầu hoạt động cung cấp thông tin tại địa phương.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Kiến nghị cấp trên hàng năm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác cung cấp thông tin.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Luật Tiếp cận thông tin, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân năm 2024. UBND xã Trà Sơn kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Phòng Tư pháp huyện;
- Đảng ủy xã;
- CT. PCT& HĐND xã;
- Ủy ban MTTQ và các hội đoàn thể xã;
- Trưởng thôn;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đình Long Ninh